

## รายงานพิเศษ...

# กรมหมอดินแนะเกษตรกรดูความเหมาะสมของดิน ในการปลูกพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต

จากนโยบายของรัฐบาล หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่างต้องดูข้อมูลเรื่องความเหมาะสมของดินในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อจะช่วยให้สามารถออกนโยบาย และแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะเขตปลูกพืชเศรษฐกิจหรือการทำโซนนิ่ง (Zoning) นั้น จะต้องต้องมีข้อมูลของแหล่งน้ำ การขนส่ง ตลาด สหกรณ์ พืชผลทางการเกษตร ซึ่งทุกอย่างต้องคิดรวมกันภายใต้พื้นฐานของโซนนิ่ง



ดร.อภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กล่าวว่า การจะปลูกพืชแต่ละชนิด ต้องดูความเหมาะสมของดิน เช่น หากต้องการปลูกข้าว พื้นที่แปลงนั้น เหมาะที่จะปลูกข้าวหรือไม่ หรือหากต้องการปลูกพืชไร่หรือไม่ พื้นที่แปลงนั้นทำได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ในส่วนของการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมในการปลูกพืชเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลย่อยจากหัวข้อหลักในการพิจารณาด้วยว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีสินค้าอะไรรองรับในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้านำเข้า หรือ สินค้าส่งออก ส่วนนี้จะต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งเรื่องของ การขนส่งนั้นจะต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น

รถไฟรางคู่ หรือ การขยายถนน

สำหรับความเหมาะสมของดินนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การนำพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มกับน้ำได้ดี แต่ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกสร้างเป็นโรงงาน หรือ หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นผลกระทบให้มีพื้นที่ปลูกข้าวลดลง ประกอบกับพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติก็ลดลงด้วย ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นที่ผ่านมา

“นอกจากนี้ การโซนนิ่งยังจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิต เช่น พื้นที่ปลูกข้าว ของนาย ก. ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซึ่งนาย ก. จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อปุ๋ย ทาแหล่งน้ำ ขณะเดียวกัน นาย ข. มีพื้นที่

เหมาะสมในการปลูกข้าว ทั้งเรื่องของแหล่งน้ำ ธาตุอาหารต่างๆในดิน นาย ข. อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงดิน นั้นทำให้นาย ข. สามารถขายข้าว และได้กำไรมากกว่านาย ก. ในราคาเท่ากัน” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรรายใดต้องการทราบ ว่า พื้นที่การทำเกษตรของตนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกรได้อย่างดี ทั้งนี้การที่เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชชนิดใดนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดิน ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ แต่จะให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับเกษตรกร เพื่อมองหาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

